

บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ครั้งที่ ๔๘/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

ณ ที่รัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๒ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง และนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงาน ๒ ฝ่าย (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) คณะกรรมการประสานงาน ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) และคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

๒. สถาบันพระปกเกล้าจะเปิดรับสมัครในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๖ โดยเริ่มศึกษาในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และได้กำหนดจำนวนสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อเข้ารับการศึกษ จำนวน ๕ ท่าน หากสมาชิกฯ ประสงค์จะสมัครในหลักสูตรดังกล่าว ขอให้ส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อจะได้ดำเนินการจัดส่งรายชื่อให้แก่สถาบันพระปกเกล้าต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

ต่อจากนั้น ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จำนวน ๒ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๒ ครั้งดังกล่าว

ต่อมา ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ รายงาน
ของคณะกรรมการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (ในระเบียบวาระที่ ๓) จำนวน ๒ เรื่อง คือ

๑. การปฏิรูปมาตรการเสริมสร้างระบบการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล
ในภาครัฐ

๒. การปฏิรูปมาตรการเสริมสร้างระบบการบริหารงานที่มีบรรษัทภิบาล
ในภาคเอกชน

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อให้
ประธานกรรมการเสนอรายงานทั้ง ๒ เรื่อง และให้สมาชิกฯ อภิปราย ไปในคราว
เดียวกัน โดยให้ที่ประชุมลงมติเห็นชอบกับรายงานที่ละเรื่อง ตามลำดับ ซึ่งที่ประชุม
เห็นชอบ

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ได้อนุญาตให้ นายทศพร รัตนมาศทิพย์ อนุกรรมการ นายกิตติเดช ฉันทังกุล
ที่ปรึกษาอนุกรรมการ และนายสมชาติ เจศรีชัย อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการศึกษา เสนอแนะมาตรการและกลไกในการปลูกฝังและป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๘

นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมาธิการ และกรรมาธิการ ได้เสนอรายงานทั้ง ๒ เรื่อง โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง และรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันดำเนินการ ประชุม สมาชิกฯ อภิปราย ประธานกรรมาธิการ กรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการ ตอบชี้แจง ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมาธิการฯ ทั้ง ๒ เรื่อง ทีละเรื่อง ตามลำดับ โดยให้คณะกรรมาธิการนำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานทั้ง ๒ เรื่อง ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๕๔ นาฬิกา

Sr 11/๓๓๐/๖

(นางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่
เลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

สำนักกรรมการประชุมและชวเลข

กลุ่มงานรายงานการประชุม

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒

www.parliament.go.th